

Số: 264/BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày 19 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

**Giải trình, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 08,
HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026**

UBND huyện nhận được Báo cáo số 26/BC-HĐND ngày 06/7/2022 của Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Trên cơ sở báo cáo tham mưu giải trình của các phòng, ban, cơ quan đơn vị; UBND huyện báo cáo giải trình ý kiến của cử tri cụ thể như sau:

I. CỬ TRI VĨNH LONG KIẾN NGHỊ

1. Cử tri có ý kiến về việc sau 10 năm chuyển đổi HTX, hiện nay các hợp tác xã tái cơ cấu với nhiều lĩnh vực và ngành nghề phát triển tuy nhiên điều lệ và hướng dẫn lại không quy định cụ thể về trình độ đào tạo nên khó trong việc sắp xếp bố trí và kiện toàn các chức danh trong Hội đồng quản trị HTX, đề nghị huyện có quy định hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn. Đề nghị tỉnh có chế độ hỗ trợ kinh phí đóng BHXH-BHYT-BHTN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX (đã cắt năm 2021).

Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ cho khuyến nông viên và thú y viên về Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội vì hiện nay xã chỉ có 2 khuyến nông viên và 01 thú y viên nhưng khối lượng công việc quá lớn trong khi đó trong chế độ lại không được hưởng.

Trả lời:

* Căn cứ vào các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, thì các cấp chính quyền không thể có quy định riêng về tiêu chuẩn hội đồng quản trị hợp tác xã; các tiêu chuẩn cụ thể này có thể được các hợp tác xã căn cứ vào điều kiện thực tế tại đơn vị để xây dựng đưa vào điều lệ hợp tác xã và được đại hội thành viên thông qua.

* Trước đây, đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX được hỗ trợ đóng bảo hiểm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020. Hiện nay, Nghị quyết đã hết hiệu lực và chưa có văn bản mới quy định vấn đề này.

* Đối với nhân viên khuyến nông, nhân viên thú y:

Ngày 20/5/2022, sở Tài chính tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 1715/STC-QLNS về việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với nhân viên khuyến nông, nhân viên thú y, trong đó nêu rõ: “Căn cứ Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, theo đó, Nghị quyết quy định hỗ trợ nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y bằng hệ số 1,15 mức lương cơ sở/suất/tháng, không quy định hỗ trợ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

Ngày 30/5/2022, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị ban hành Tờ trình số 124/SNN-KHTC về việc đề xuất sửa đổi, điều chỉnh Công văn 1023/SNN-KHTC ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị, theo đó đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị sửa đổi như sau: “Điều 2: Ông/bà....được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,15 lần mức lương cơ sở/suất/tháng và hưởng các chế độ thanh toán khác (nếu có) theo quy định”. Hiện UBND tỉnh đang xem xét.

2. Cử tri có ý kiến về việc cấp đất nông nghiệp cho người dân, khi chết hoặc đi xa khỏi địa phương nhưng không được thu hồi, mà nhân thân họ cho thuê lại những mảnh đất trên để canh tác, trong khi đó nhiều hộ thanh niên mới tách hộ thì không có đất sản xuất phải đi thuê, vì vậy cần đề nghị sửa đổi cơ chế chính sách cho việc cấp đất này cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Trả lời:

Điều 64 và khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 quy định cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế; Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất,...thì Nhà nước mới thu hồi đất để xử lý. UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và tham mưu, kiến nghị lên cấp trên.

3. Đề nghị các cấp quan tâm về đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ Trạm y tế và trang cấp thêm trang thiết bị khám và điều trị cho bệnh nhân.

Trả lời:

Nhân lực tại Trạm Y tế xã Vĩnh Long hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tuyến xã gồm có 01 Bác sĩ, 01 CN Điều dưỡng, 01 Nữ hộ sinh, 01 Dân số, 01 Dược sĩ; Hàng năm đều được đi tập huấn, học tập đúng theo quy định. Về cơ sở vật chất: Trạm Y tế đã được xây mới; Trang bị thiết yếu để thực hiện khám và điều trị đầy đủ theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị các cấp hỗ trợ kinh phí (phụ cấp) cho Chủ tịch hội Cựu thanh niên xung phong các xã, thị trấn.

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã bố trí số lượng tối đa theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là 12 người/1 xã được phân loại đơn vị hành chính loại 2 (bao gồm xã Vĩnh Long). Mặt khác ở cấp xã hiện nay có rất nhiều hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động như Hội người khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam, điôxin và Bảo trợ xã hội, Hội Cựu thanh niên xung phong. Vì vậy, chưa có cơ sở để đề nghị mức hỗ trợ phụ cấp cho Hội Cựu thanh niên xung phong theo kiến nghị của cử tri.

5. Nguồn nước thông Sa Nam, Sa Bắc, Gia Lâm, Phúc Lâm bị nhiễm phèn nặng, ngoài ra các vùng khác cũng chịu ảnh hưởng do các nhà máy chế biến xả thải, kết quả thử nghiệm bằng que thử độ ô nhiễm cho kết quả độ trong sạch thấp, đề nghị lãnh đạo huyện làm việc với các nhà máy để kiểm soát việc xả thải của các nhà máy chế biến đầu nguồn.

Trả lời:

Hiện nay trên địa bàn xã Vĩnh Long có 05 nhà máy hoạt động theo hình thức công nghiệp là Nhà máy chế biến cao su Bến Hải, nhà máy giấy Bắc Trung Bộ, nhà máy tái chế đùn hạt nhựa PE Cường Anh, cơ sở chế biến cao su của DNTN Trần Dương và nhà máy chế biến cao su của Cty TNHH MTV Đức Hiền. Thực hiện Quyết định 205/QĐ-STNMT ngày 19/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã về việc giao nhiệm vụ Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2022 và Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường đã tiến hành 12 đợt (01 đợt/tháng) và UBND huyện đã gửi thông báo kế hoạch các đợt quan trắc đến UBND các xã, thị trấn để nắm bắt và giám sát. Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện nói chung, các chỉ tiêu phân tích chất lượng không khí và nước mặt vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam.

Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện đều có kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các cơ sở. Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có Quyết định số 3799/QĐ-STNMT ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 sang năm 2022 đối với các cơ sở trên.

UBND huyện đề nghị cử tri khi phát hiện việc xả thải thì báo cáo với chính quyền địa phương cấp xã hoặc huyện qua điện thoại để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

6. Mương tưới thủy nông Bà Ra bắc qua sông Hồ Xá ở khu vực Thượng Hòa hiện nay đã ảnh hưởng đến dòng chảy của sông, nên đến mùa lũ bị cát lấp hết ruộng của bà con nhân dân đề nghị phòng nông nghiệp và UBND huyện có phương án để khắc phục để bà con canh tác. Ý kiến này đã được kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời:

Kênh tưới Bà Ra là kênh tưới cấp 2 thuộc hệ thống công trình thủy lợi Bàu Nhum do Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh (thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác các công trình thủy lợi Quảng Trị) quản lý, khai thác sử dụng. Kênh tưới đoạn đi qua sông Hồ Xá được thiết kế xây dựng bằng cầu máng nổi lên phía trên mặt sông, mỗi khi lũ về thường gây cản trở và dẫn dòng chảy lũ vào phía ruộng gây sạt lở và vùi lấp đồng ruộng, đường nội đồng... Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu văn bản đề nghị Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh kiểm tra, xem xét, báo cáo cấp trên bố trí nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp hoặc thay thế bằng xi phông để không làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.

7. Đề nghị kiểm tra, xử lý việc người dân tự ý san gạt và vận chuyển đất của hộ gia đình từ nơi này sang nơi khác.

Trả lời:

Ngày 21/01/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 110/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn khai thác đất làm vật liệu san lấp trái phép trên địa bàn huyện, trong đó giao cho UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch định kỳ hàng tháng, quý tổ chức kiểm tra và phát hiện xử lý theo thẩm quyền đối với việc khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trái phép theo phân cấp quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện quản lý theo thẩm quyền và báo cáo kịp thời đến UBND huyện những trường hợp vượt quá thẩm quyền.

8. Đề nghị hỗ trợ địa phương xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong việc cải tạo lại mặt bằng ruộng, dồn điền đổi thửa để liên kết sản xuất theo đầu tư với các doanh nghiệp; đặc biệt trong vấn đề đo đạc và làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Trong thời gian qua, huyện đã thẩm định và hỗ trợ các phương án cải tạo đồng ruộng, dồn điền đổi thửa để xây dựng cánh đồng lớn cho các địa phương.

Để tiếp tục thực hiện công tác xây dựng các cánh đồng lớn trên địa bàn huyện, các đơn vị có nhu cầu và điều kiện xây dựng các cánh đồng lớn cần xây dựng phương án để UBND huyện thẩm định và có kế hoạch hỗ trợ.

9. Tình hình vật tư nông nghiệp tăng giá quá cao nên đề nghị huyện và tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho người nông dân và tiêu thụ mặt hàng nông sản.

Trả lời:

UBND huyện hàng năm đều có bố trí nguồn vốn sự nghiệp để hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp mới trên địa bàn huyện. Theo đó, bố trí ngân sách hỗ trợ tập huấn chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, xây dựng mô hình trình diễn; trợ giá, hỗ trợ các loại giống lúa, ngô; Hỗ trợ các loại vắc xin tiêm phòng bệnh nguy hiểm gia súc, gia cầm, hóa chất phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm một số ngành hàng như Chanh leo 17 ha, Lúa 150 ha, Lúa theo hướng hữu cơ 80 ha, Tiêu hữu cơ 23,6 ha, chăn nuôi bò, lợn, gà quy mô trang trại, nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm 2 hoặc 3 giai đoạn hạn chế dịch bệnh; Hỗ trợ chứng nhận thương hiệu sản phẩm, sản phẩm đạt OCOP 3 - 4 sao. Trong thời gian tới tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện.

10. Kênh chính của hệ thống đập thủy lợi Bảo Đài đoạn đi qua HTX Gia Lâm và Phúc Lâm đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí để bê tông hóa đảm bảo an toàn khi tưới.

Trả lời:

Kênh chính hệ thống thủy lợi Bảo Đài do Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh (thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác các công trình thủy lợi Quảng Trị) quản lý, khai thác sử dụng, có tổng chiều dài 15.010m; Đoạn kênh chính đi qua địa bàn HTX Phúc Lâm và Gia Lâm dài khoảng 2.154m (nối từ đường Nam Bộ đến xi phông Châu Thị) hiện chưa được kiên cố gây khó khăn trong công tác tưới tiêu sản xuất nông nghiệp. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu văn bản đề nghị Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh kiểm tra, xem xét, báo cáo cấp trên bố trí nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp để không làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.

11. Đề nghị các cấp có biện pháp để khôi phục lại bãi tắm Cửa Tùng khi mở rộng du lịch.

Trả lời:

Để khôi phục và phát huy lợi thế của Bãi tắm Cửa Tùng khi mở rộng du lịch và đồng thời xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phát triển du lịch trong thời gian tới; UBND huyện đã chỉ đạo, triển khai các giải pháp:

Ban hành Quyết định số 4265/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Bãi tắm Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh; tỷ lệ 1/500; nhằm thu hút các nguồn vốn từ TW, tỉnh và các nguồn khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khách sạn, nhà hàng đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay về phát triển du lịch.

Ban hành Quyết định số 5052/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển, hạ tầng khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng xã Vĩnh Thái (giai đoạn 1); trong đó Bãi tắm Cửa Tùng được đầu tư về các hạng mục: cơ sở hạ tầng sân bãi, cảnh quan môi trường với diện tích 7.600m²; hiện nay thủ tục hồ sơ đã hoàn thành và đang triển khai giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình theo kế hoạch được phê duyệt.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tại Bãi tắm Cửa Tùng đối với các khu quy hoạch nhà hàng, khách sạn, UBND huyện xây dựng phương án thu hút đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa với hình thức cho thuê đất 50 năm theo quy định của luật đất đai, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mạnh dạn xây dựng khách sạn, nhà hàng theo quy hoạch được phê duyệt để phát triển du lịch.

12. Đề nghị huyện và tỉnh có chính sách quy hoạch, chỉnh trang cải tạo và xây dựng nghĩa trang tập trung theo từng xã và có quỹ đất phù hợp tránh việc đất nghĩa trang và đất người dân định cư quá gần nhau và nhỏ lẻ nhiều nơi.

Trả lời:

Ngày 27/10/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định số 2299/QĐ-UBND về Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đến nay tỉnh không điều chỉnh và đưa vào quy hoạch tỉnh.

Hiện nay UBND tỉnh đang lập quy hoạch và UBND huyện đang lập Quy hoạch vùng; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới. Vì vậy các đề nghị của cử tri trong quá trình thực hiện đề nghị UBND các xã tiếp thu và tích hợp vào quy hoạch.

13. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp đường bê tông hóa giao thông liên thôn tuyến dọc sông Sa lung (Từ Gia Lâm đi Tân Lập) Tuyến đường lên bia di tích Thượng Lập đoạn cuối (Từ thôn Nhà Tài đi Vĩnh Cháp), để đảm bảo cho lộ trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu của xã.

Trả lời:

Hiện nay ngân sách huyện rất hạn chế, vì vậy đề nghị UBND xã Vĩnh Long đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu giá QSD đất xã hưởng. Bên cạnh đó, UBND huyện sẽ đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh đưa vào các Chương trình, dự án của tỉnh.

14. Hệ thống đường điện đi qua đất vườn của dân, kèm theo đó công ty Vinaphone, Viettel kéo dây gửi vào, hệ thống dây chằng chịt rất nguy hiểm cho bà con khi làm vườn. Đề nghị điện lực huyện Vĩnh Linh chuyển đường điện ra sát trục đường liên thôn để khỏi ảnh hưởng đến đất vườn của bà con nhân dân.

Tại thôn Quảng Xá có 09 hộ dùng điện dây điện kéo từ đồng hồ vào nhà quá xa (khoảng cách trên 200m đến 300m gây nguy hiểm) đề nghị Điện lực Vĩnh Linh quan tâm.

Trả lời:

* Theo chỉ đạo của Nhà nước, ngành điện đã tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận lưới điện và bán lẻ điện đến hộ dân trên toàn địa bàn của huyện (trong đó có xã Vĩnh Long) và giữ nguyên hiện trạng lưới điện để quản lý vận hành cấp điện cho nhân dân trên toàn huyện. Trong quá trình vận hành cấp điện cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao thì nhu cầu cấp điện phải đảm bảo an toàn, liên tục và đó cũng là một phần trong kế hoạch cải tạo, duy tu sửa chữa định kỳ hệ thống lưới điện hàng năm. Do vậy trong quá trình cải tạo duy tu cũng như khi có các dự án trên địa bàn thì Điện lực sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, người dân khảo sát tìm mặt bằng thích hợp để thực hiện công tác di dời theo ý kiến của cử tri.

Đối với các tuyến cáp viễn thông thuộc các nhà mạng như Vinaphone, Viettel đi chung cột với hệ thống cột của Điện lực, đề nghị xã Vĩnh Long làm thông báo gửi các đơn vị liên quan để cùng khảo sát hiện trường nhằm có kế hoạch chỉnh trang, tháo bỏ các sợi cáp không sử dụng để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị.

* Đối với các hộ dân ở Quảng Xá, Điện lực Vĩnh Linh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra thực tế tại hiện trường và sẽ đăng ký vào các nguồn vốn đầu tư xây dựng hàng năm. Để phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương và thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công sau này, đề nghị xã Vĩnh Long tổng hợp lại toàn bộ khối lượng cần đầu tư trên địa bàn xã gửi về Điện lực Vĩnh Linh để tiến hành khảo sát, đăng ký danh mục với Công ty Điện lực Quảng Trị.

II. CỬ TRI XÃ VĨNH Ô KIẾN NGHỊ

1. Tại vùng đất rừng mà bà con đã trồng tràm từ lâu, nay thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải quản lý theo Dự án JICA2, hiện nay, rừng đã đến kỳ khai thác nhưng bà con không được phép khai thác. Đề nghị giải quyết để bà con được thu hoạch rừng mà mình đã trồng.

Đề nghị giải quyết sự việc cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ bắt nhân dân nộp 10 triệu đồng để được khai thác rừng trong dự án mà người dân đã trồng.

Trả lời:

Toàn bộ diện tích 2.266,0 ha rừng trồng dự án JICA2 sau đầu tư được quản lý bảo vệ theo đúng quy định. Đơn vị đã xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, dự án JICA2 sau đầu tư và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2664/QĐ-UBND, ngày 03/10/2019. Tuy nhiên tại các tiểu khu 597, 599T xã Linh Trường, huyện Gio Linh, sát khu vực Bản Thúc, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh sau khi BQL tổ chức trồng rừng phòng hộ theo Dự án JICA2 xong, được nghiệm thu, các hộ nhận khoán trồng rừng rời khỏi hiện trường thì các hộ dân thuộc Bản Thúc xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh đã đưa cây vào trồng hai bên khe và nhổ bỏ một số cây trồng của dự án (cây Sao đen, cây Nhội, cây Lát hoa và cây keo tại tượng) để trồng vào cây keo giâm hom. Kết quả kiểm tra hiện trường thuộc tiểu khu 597, 599T xã Linh Trường, huyện Gio Linh phát hiện có 21 điểm trồng cây Keo giâm hom với tổng diện tích 36,9 ha, đây là diện tích nằm trong rừng phòng hộ thuộc Dự án JICA2.

Tất cả các loại cây trồng kể cả cây tự nhiên tái sinh trên diện tích thiết kế trồng rừng phòng hộ năm 2015 thuộc tiểu khu 597, 599T xã Linh Trường, huyện Gio Linh đều là cây rừng phòng hộ, BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, việc khai thác sử dụng rừng phòng hộ phải theo quy định của pháp luật. Như vậy một số hộ dân thuộc Bản Thúc xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh có tờ trình xin khai thác số cây Keo giâm hom trồng trên diện tích thiết kế trồng rừng phòng hộ năm 2015 của dự án JICA2 thuộc tiểu khu 597, 599T xã Linh Trường, huyện Gio Linh là không có cơ sở pháp lý.

Để giải quyết sự việc, ngày 01/10/2021 Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và 22 hộ dân thôn Thúc, xã Vĩnh Ô đã ký Hợp đồng số 55/HĐ-BVR, ngày 01 tháng 10 năm 2021 “Hợp đồng khoán dài hạn bảo vệ rừng phòng hộ là rừng trồng thuộc Dự án JICA2 sau giai đầu tư”. Tổng diện tích giao khoán

bảo vệ 634,7 ha (Bao gồm cả diện tích 36,9 ha do người dân đã trồng cây keo dâm hom); địa điểm giao khoán tại các tiểu khu 595, 596, 597, 599T, 601 thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Sau khi ký hợp đồng giao khoán, các hộ dân nói trên đã yên tâm tham gia vào công tác bảo vệ rừng dự án JICA2 và chờ đợi hưởng lợi trên diện tích rừng giao khoán 634,7 ha theo quy định của dự án. Đến thời điểm rừng đủ điều kiện để tía thưa theo quy định của dự án, BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải sẽ lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức tía thưa cây phụ trợ để người dân được hưởng lợi.

Không có việc cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải bắt nhân dân nộp 10 triệu đồng để được khai thác rừng trong dự án mà dân đã trồng, mà đó là thỏa thuận cược tiền giữa Ông Phan Minh Hiếu và ông Nguyễn Ngọc Linh chỉ để đảm bảo việc thực hiện trồng lại rừng như theo cam kết của Ông Phan Minh Hiếu về việc phục hồi lại rừng sau khai thác đối với diện tích rừng mà Ban quản lý hiện đang chủ rừng quản lý. Ngày Ngày 09 tháng 6 năm 2022 tại buổi làm việc giữa Công an xã Vĩnh Ô, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và ông Phan Minh Hiếu thì Ban quản lý rừng phòng hộ đã đồng ý cho ông Nguyễn Ngọc Linh trả lại số tiền đặt cược cho ông Phan Minh Hiếu (Có Biên bản làm việc kèm theo nội dung giấy đặt cược có xác nhận của ông Phan Minh Hiếu nhận đủ số tiền 10.000.000 đồng).

2. Đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục rà soát các dự án 661, Dự án JICA2, các vùng đất không xung yếu để trả lại đất cho bà con.

Trả lời:

Dự án 661, JICA2 là các dự án trồng rừng khu vực rừng phòng hộ xung yếu trên lãnh thổ huyện Gio Linh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cấp Giấy CNQSD đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải nên trong phạm vi đã được cấp không thể trả lại cho bà con.

3. Đề nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo giải quyết cấp Giấy CN QSD đất cho bà con xâm canh, xâm cư đất Gio Linh để bà con yên tâm sinh sống và làm việc.

Trả lời:

Khoản 2, Điều 30, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “Trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan khác nhau thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất thuộc thẩm quyền của từng cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Như vậy, để giải quyết được vấn đề trên, UBND xã Vĩnh Ô liên hệ làm việc với UBND xã Linh Trường lập hồ sơ và thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho người dân thuộc trường hợp trên. Đồng thời, UBND huyện Vĩnh Linh sẽ liên hệ

làm việc với UBND huyện Gio Linh để giải quyết việc cấp đất cho người dân theo đúng luật định.

4. Đề nghị lãnh đạo huyện giải quyết vấn đề điện cho nhóm hộ dân ở Bản 1, Bản Thúc. Hiện nay các nhóm hộ dân này cách cột điện quá xa và đang phải bắt điện tạm bợ bằng cột tre, bắt thả đất rất nguy hiểm.

Trả lời:

UBND huyện đã chuyển kiến nghị đến Điện lực Vĩnh Linh, thời gian tới Điện lực sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra thực tế tại hiện trường và sẽ đăng ký vào các nguồn vốn đầu tư xây dựng hàng năm.

Tuy nhiên, để phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương và thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công sau này, đề nghị xã Vĩnh Ô tổng hợp lại toàn bộ khối lượng cần đầu tư trên địa bàn xã gửi về Điện lực Vĩnh Linh để tiến hành khảo sát, đăng ký danh mục với Công ty Điện lực Quảng Trị.

5. Đề nghị UBND huyện làm việc với các cấp điều chỉnh tuyến đường Vĩnh Ô đi Hướng Lập không đi qua khu vực chôn cất mồ mả và ruộng lúa của bà con đồng bào mới khai hoang.

Trả lời:

Tuyến đường trên thuộc Sở GTVT làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Sở GTVT tỉnh về vấn đề trên.

6. Đề nghị UBND huyện quan tâm để sớm thành lập làng theo dự án Cù Bai.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

UBND huyện Vĩnh Linh đã đề xuất Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đưa vào Kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025. Trong đó đề xuất Bố trí ổn định dân cư cho 50 hộ, 157 nhân khẩu để di dân tập trung đến thôn Cù Bạc, xã Vĩnh Ô.

Hiện nay, Sở Sở Nông nghiệp đang trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch và sẽ hướng dẫn các địa phương thực hiện các bước tiếp theo sau khi Kế hoạch được phê duyệt.

7. Đề nghị huyện nghiên cứu, hướng dẫn người dân trồng các loại cây đặc trưng, cây dược liệu có giá trị cao để tăng năng suất và đem lại thu nhập cao.

Trả lời:

Theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực tạo sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Kết quả nghiên cứu của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị trong những năm qua và danh mục cây dược liệu đã được các cơ quan chức năng khẳng định có hiệu quả, có khả năng nhân rộng và có thị trường tiêu thụ ổn định gồm những cây dược liệu sau:

a. Cây dược liệu trồng tập trung: nghệ, chè vàng, sả, cà gai leo, an xoa, dây thìa canh, tràem gió, sâm bố chính và một số loại dược liệu khác.

b. Cây dược liệu phù hợp dưới tán rừng: thiên niên kiện, 7 lá 1 hoa, lá khô, giảo cổ lam, đẳng sâm, sâm cau, ba kích tím và một số loại dược liệu khác.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-SNN ngày 27/4/2022 về Quy trình tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây dược liệu áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; trong đó ban hành quy trình trồng 8 loại cây dược liệu gồm: nghệ, chè vàng, sả, cà gai leo, an xoa, tràem, sâm bố chính, quế. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể cho người dân về quy trình cũng như các chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh.

8. Đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho con em xã Vĩnh Ô, nhất là các cháu đã tốt nghiệp đại học.

Trả lời:

Trong những năm qua Huyện ủy, UBND huyện và các ban ngành cấp huyện luôn quan tâm đến công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Hàng năm Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức tuyên truyền, tư vấn về việc làm và sử dụng vốn vay từ quỹ Quốc gia về việc làm cho người lao động tại xã Vĩnh Ô; thường xuyên thông tin, giới thiệu các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động đến xã Vĩnh Ô để tư vấn, tuyển dụng lao động, đặc biệt là đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, từ năm 2021 đến nay đã có 4 lao động người DTTS của xã Vĩnh Ô đã đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, hơn 100 lao động đi làm việc cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Từ nguồn vốn đào tạo nghề thuộc các chương trình dự án giai đoạn 2016-2021 đã tổ chức đào tạo 4 lớp cho 80 lao động xã Vĩnh Ô: 01 nghề kỹ thuật sản xuất chổi đót; 01 lớp kỹ thuật xây dựng; 01 lớp kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho dê; 01 lớp kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn. Các nghề đều phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và năng lực của học viên, hầu hết các học viên đều có thu nhập ổn định từ nghề đã đào tạo.

Đề nghị UBND xã Vĩnh Ô tiếp tục công tác tuyên truyền đến người lao động được biết để tham gia học nghề và dự tuyển vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

III. CỬ TRI XÃ VĨNH SƠN KIẾN NGHỊ

1. Cử tri phản ánh hiện nay trên địa bàn xã có 03 đối tượng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp gồm: Trần Hữu Đào, Trần Văn Thương và Nguyễn Duy Hưng. Phần mộ của một đối tượng hiện đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện huyện Vĩnh Linh và các đối tượng này đều có tên trong danh sách Liệt sĩ của xã và có tên trong Bia ghi danh Liệt sĩ xã Vĩnh Sơn; thân nhân gia đình của 3 đối tượng này đã lập hồ sơ đề nghị Nhà nước công nhận Liệt sĩ theo Thông tư 28/2013 ngày 22/10/2013 của Bộ LĐTB&XH và Bộ Quốc phòng. Hồ sơ của các đối tượng đã được Hội đồng chính sách xã xem xét và gửi đến Phòng LĐTB&XH huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Linh để giải quyết và được trả lời là phải chờ hướng dẫn của cấp trên. Vậy, đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết và trả lời để thân nhân các gia đình được rõ.

Trả lời:

Theo Công văn số 2863/NCC-HSTTLS ngày 21/9/2018 của Cục Người có công trả lời về việc tra lục hồ sơ liệt sĩ cả 3 trường hợp trên không có hồ sơ lưu trữ tại Cục Người có công; Công văn số 2040/SLĐTBXH-NCC ngày 28/10/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ gửi UBND huyện Vĩnh Linh, hồ sơ của 3 trường hợp trên không có lưu trữ tại Sở LĐ-TB&XH. Do đó, quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn vì không có cơ sở theo Thông tư số 28/2013 ngày 22/10/2013 của Bộ LĐTB&XH và Bộ Quốc phòng.

Hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH mới tổ chức tập huấn xong Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong thời gian tới sẽ tiến hành tập huấn ở cấp cơ sở. Sau khi tập huấn xong hồ sơ của các đối tượng (nếu đủ điều kiện) sẽ được tiếp tục rà soát để bổ sung hoàn chỉnh, đề nghị xác nhận liệt sĩ theo quy định của Nghị định mới.

IV. CỬ TRI XÃ TRUNG NAM KIẾN NGHỊ

1. Hiện nay, tình trạng xe khách không vào Bến mà đón khách dọc quốc lộ tái diễn. Cử tri đề nghị huyện có giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời:

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện yêu cầu Ban ATGT huyện, Công an huyện chỉ đạo đội cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý.

2. Cử tri phản ánh: Tại khu vực chợ trời thuộc chợ Hồ Xá 1 (Chợ Trung tâm), diện tích dành cho người dân bán buôn tự do còn ít, hầu hết các vị trí đã có người thuê cố định, lâu dài. Một số người dân không thường xuyên bán hàng ở chợ nên khi ra chợ không có nơi ngồi bán, phải đem hàng bán rong, hoặc ngồi sai vị trí và thường bị bảo vệ đuổi, thậm chí hắt đổ hàng của người dân. Cử tri đề nghị BQL chợ có giải pháp để tạo điều kiện cho người dân buôn bán được thuận lợi.

Trả lời:

Chợ Hồ Xá 1 được mở rộng và xây dựng mới từ năm 2002, qua thời gian dài sử dụng thì diện tích chợ vẫn giữ nguyên trong khi nhu cầu mua bán kinh doanh của bà con tại chợ lại tăng lên rất nhiều, đặc biệt diện tích khu vực chợ trời khá nhỏ, hẹp so với nhu cầu mua bán hiện nay. Để khắc phục tình trạng này, UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý chợ sắp xếp, bố trí các địa điểm kinh doanh một cách hợp lý, tránh trường hợp khiếu kiện, khiếu nại xảy ra trong việc buôn bán giữa các hộ kinh doanh. UBND huyện sẽ nghiên cứu giải pháp định hướng mở rộng chợ trong tương lai.

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý chợ kiểm tra thông tin tổ bảo vệ hắt đổ hàng hoá. Theo đó Tổ bảo vệ chợ căn cứ sơ đồ bố trí ngành hàng để hướng dẫn bà con ngồi đúng vị trí, không bán sai mặt hàng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra trường hợp một số người dân không chấp hành việc ngồi bán ở các địa điểm theo sự hướng dẫn của Tổ bảo vệ chợ. Với các trường hợp vi phạm nội quy chợ như bán sai mặt hàng, ngồi sai vị trí Tổ bảo vệ thường xuyên nhắc nhở hoặc nếu vi phạm nhiều lần thì sẽ tiến hành lập biên bản thu hồi điểm kinh doanh, không có tình trạng bảo vệ hắt đổ hàng hóa của bà con kinh doanh như ý kiến cử tri phản ánh. Qua đây cũng đề nghị cử tri nếu phát hiện tình trạng trên thì người dân gặp trực tiếp lãnh đạo BQL chợ phản ánh để đơn vị có biện pháp xử lý.

3. Cử tri đề nghị: Huyện quan tâm và đầu tư hơn nữa cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sử dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời quan tâm đầu tư sản xuất theo lợi thế của từng vùng.

Trả lời:

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó quy định rõ các nội dung và điều kiện, trình tự thủ tục hỗ trợ thực hiện.

Để có định hướng cho các đơn vị, các xã thị trấn đầu tư sản xuất theo lợi thế của từng vùng, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Linh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 24/5/2022 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng đối với cây trồng vật nuôi có lợi thế

của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2022-2025, trong đó nêu rõ quan điểm, mục tiêu, giải pháp cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 27/6/2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng đối với cây trồng vật nuôi có lợi thế của huyện Vĩnh Linh năm 2022, triển khai cụ thể các nội dung về phát triển nông nghiệp theo lợi thế vùng.

4. Việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai thời gian gần đây quá chậm, nhất là việc cấp GCN QSD đất sản xuất nông nghiệp. Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, người dân phải thay đổi các loại giấy tờ liên quan và phải trả phí, lệ phí cho việc thay đổi này. Cử tri đề nghị huyện phải có kiến nghị, đề xuất lên cấp cao hơn có chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi cho người dân ở các địa phương sau sáp nhập.

Trả lời:

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chưa tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CN QSD đất xã Trung Nam.

Điều 11 Nghị quyết 653/NQ-UBTVQH14 quy định không thu lệ phí thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới hành chính, trên địa bàn huyện không thu 14.000 lệ phí địa chính từ khi sáp nhập các xã cho đến nay.

Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có thu dịch vụ công theo Quyết định 13/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, từ 01/01/2022 đã không còn thu tiền dịch vụ công, lệ phí địa chính liên quan đến sáp nhập địa giới hành chính vì đã có Dự án thuộc đơn đặt hàng của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Một số người dân làm Căn cước công dân đã lâu nhưng đến nay chưa có thẻ. Một số người sau thời gian dài chờ đợi, khi nhận được thẻ thì bị sai thông tin phải lên cấp huyện làm lại, ảnh hưởng đến việc làm các thủ tục hồ sơ liên quan của người dân, đề nghị huyện cần có giải pháp sớm khắc phục.

Trả lời:

Do lượng hồ sơ thu nhận nhiều, thực hiện trong thời gian ngắn nên việc xử lý đối chiếu 18 trường thông tin/1 công dân đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” để truyền dữ liệu ra cục C06 cấp thẻ là một áp lực rất lớn. Bên cạnh đó, hệ thống Dữ liệu Quốc gia chưa được làm sạch, việc sáp nhập địa giới hành chính chưa được cập nhật trên hệ thống dữ liệu; Việc khai báo dữ liệu của công dân chưa thực hiện thống nhất, việc khai hộ, viết hộ thông tin, đối chiếu dữ liệu chưa được quan tâm đúng mức.

Thời gian tới giao Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn tổ chức làm sạch dữ liệu theo kế hoạch, lập danh sách trường hợp sai sót, người

chưa được cấp Căn cước, đối tượng già yếu tàn tật không đi lại được. Tổ chức thu nhận hồ sơ Căn cước lưu động đến các xã, thị trấn, phân đầu đến 31/12/2022 sẽ thu nhận đầy đủ cho công dân trong độ tuổi. Tăng cường lực lượng xử lý hồ sơ sau thu nhận, thực hiện dứt điểm trước 30/7/2022. Phối hợp với Bưu điện huyện trong cung cấp dịch vụ công, trả thẻ Căn cước đến tận nhà cho công dân.

V. CỬ TRI XÃ VĨNH GIANG KIẾN NGHỊ

1. Cử tri xã Vĩnh Giang đề nghị UBND huyện hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp đường bê tông hóa giao thông tuyến liên xã Tân An – Tùng Luật, đặc biệt đoạn tiếp giáp với đường DT70 đã xuống cấp đề nghị cấp trên quan tâm tu sửa đảm bảo việc đi lại cho người dân.

Trả lời:

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách huyện quản lý đã bố trí 1,7 tỷ đồng để dự kiến thực hiện các công trình đường theo thứ tự ưu tiên, gồm: Sửa chữa nâng cấp các tuyến đường nội thôn Tân Mỹ, Di Loan, Tân Trại 1, Tùng Luật và đường qua trường tiểu học và nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Giang.

Dự án Nâng cấp đường bê tông hóa giao thông tuyến liên xã Tân An - Tùng Luật do xã đề xuất không nằm trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn nên sẽ khó khăn trong cân đối vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025. UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Giang sớm hoàn thành, tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Tân Trại 1 (hiện tiến độ quá chậm so với kế hoạch) để có nguồn thu từ quỹ đất xã hưởng bố trí xây dựng công trình.

2. Đề nghị TTYT huyện giải thích Trạm y tế xã có được tư vấn bán các loại thực phẩm chức năng, các loại thuốc không có trong danh mục cấp phát bảo hiểm trong giờ hành chính không?

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 nghiêm cấm các hành vi thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn đối với sản phẩm không phải là thuốc; nghiêm cấm hành vi kê đơn vì vụ lợi. Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, Trung tâm Y tế huyện đã có Công văn số 1579/TTYTVL-TCHC để chấn chỉnh hoạt động chuyên môn tại Trạm Y tế xã, thị trấn; Yêu cầu Trạm Y tế xã thị trấn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về các hành vi cấm theo Luật Viên chức và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược. Các trường hợp vi phạm, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh sẽ tiến hành xử lý kỷ luật viên chức theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị.

4. Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ chế độ bảo hiểm cho HTX (CT HĐQT; BKS; KT) vì HTX có phụ cấp dưới 2 triệu đồng; bảo hiểm cho Thú y và khuyến nông viên.

Nội dung này đã được làm rõ tại mục I.1 ý kiến của cử tri Vĩnh Long.

5. Năm 2006 HTX chia đất cho gia đình nhưng sổ đỏ được cấp thiếu diện tích năm 2010 đã đề nghị cấp đổi lại nhưng chưa được giải quyết (bà Ngô Thị Lành Tân Mỹ). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

Trả lời:

Đề nghị hộ gia đình tới Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh (số 4 đường Hùng Vương, thị trấn Hồ Xá) đăng ký đo đạc để cấp đổi lại giấy CNQSD đất theo quy định của pháp luật.

6. Đề nghị UBND huyện và các cấp quan tâm xem xét tu bổ nâng cấp di tích lịch sử cấp quốc gia Bến đò B – Tùng Luật.

Trả lời:

Hiện nay UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/4/2022 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, đã có bố trí kinh phí để thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo khuôn viên bia, đài tưởng niệm là 200 triệu đồng (100 triệu ngân sách huyện và 100 triệu XHH).

Đồng thời tại Kế hoạch số 102 ngày 04/7/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc triển khai, thực hiện Đề án Phát triển ngành Thương mại - Du lịch huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 đã bố trí 1 tỷ đồng để phục vụ công tác quy hoạch làng Văn hóa Du lịch công đồng sinh thái Tùng Luật nhằm bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển Du lịch trên địa bàn huyện.

7. Việc cấp đất sai lệch vị trí, diện tích là do cơ quan nhà nước các cấp làm sai, đề nghị UBND huyện, tỉnh xem xét bố trí kinh phí đo đạc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Mức thu gia hạn để làm được sổ đỏ tăng hơn gấp đôi đề nghị UBND huyện và các cấp xem xét lại định mức thu phù hợp với điều kiện của nhân dân.

Trả lời:

Dự án đo đạc cấp đổi xã Vĩnh Giang năm 2006 do Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Trị thực hiện, kinh phí dự án này được UBND tỉnh phê duyệt nên người dân không phải nộp tiền. Trong quá trình thực hiện dự án có sai sót nay hộ gia đình có nhu cầu cấp đổi lại sổ thì phải đăng ký đo đạc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh và phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

9. Đề nghị UBND huyện làm việc với các ngân hàng trả lời cho người dân xóa thẻ chấp vay ngân hàng phải nộp tiền quy định ở văn bản nào.

Trả lời:

Trước đây mức thu xóa thẻ chấp 300.000 đồng/1 giấy được áp dụng theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hiện nay, mức thu xóa thẻ chấp 90.000 đồng/giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Qua nội dung này đề nghị các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định để người dân được biết và thực hiện.

VI. CỬ TRI XÃ VĨNH HÒA KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng, tôn tạo các diềm di tích, địa đạo, bia cấm thù tại các địa phương trên địa bàn huyện.

Trả lời:

Hiện nay UBND huyện đã triển khai Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/4/2022 về việc thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2025, trọng tâm là hoàn thiện Hồ sơ khoa học và Pháp lý cho các di tích đã được công nhận di tích các cấp.

Trên cơ sở các di tích đã được hoàn thiện Hồ sơ khoa học và Pháp lý, căn cứ vào các quyết định phân cấp, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư tôn tạo và xây dựng di tích trong các giai đoạn tiếp theo.

2. Đề nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan trong công tác kiểm tra quản lý việc dạy thêm, học thêm trong dịp hè hiện nay có xu hướng gia tăng.

Trả lời:

UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo về việc thực hiện đồng bộ các giải pháp chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trái quy định, chỉ đạo Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh tăng cường quản lý các trường về hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, gắn trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm cho người đứng đầu đơn vị. Đặc biệt, phòng đã chú ý đến những quy định như không được dạy thêm cho những trường, lớp dạy 2 buổi/ngày; không dạy thêm

cho học sinh Tiểu học (trừ các trường hợp nhận quản lý học sinh ngoài giờ theo yêu cầu của gia đình khi không có thời gian để quản lý, chăm sóc con do bận công việc; ôn tập bổ sung kiến thức cho những học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao; luyện tập kỹ năng đọc, viết; giao tiếp tiếng Anh, tin học cho học sinh; bồi dưỡng kiến thức nâng cao để tham gia các hội thi...).

Thực tế tại địa bàn xã Vĩnh Hòa, qua kiểm tra việc dạy thêm học thêm không phải là vấn đề nổi cộm, chỉ có 1 số học sinh (4 đến 5 em) tham gia học nâng cao về môn hóa để tham gia các cuộc thi, 1 số em tiểu học tham gia học kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên kiểm tra, xử lý nếu có trường hợp vi phạm.

3. Đề nghị UBND huyện kiến nghị Sở tài nguyên môi trường hướng dẫn cụ thể quy trình cấp GCNQSD đất cho các hợp tác xã có thuê đất sản xuất kinh doanh để tránh tình trạng hồ sơ làm lại nhiều lần khó khăn cho các HTX.

Trả lời:

Đề nghị Hợp tác xã vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở TN & MT tỉnh Quảng Trị để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

Trên đây là nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện giải trình và trả lời đề cử tri được biết./ *zhu*

Nơi nhận:

- TT HU, HĐND, UBND, UBMTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Ban TCD huyện;
- Các phòng, ban, ngành tổ chức hội, đoàn thể thuộc huyện;
- Lưu: VT-VP. *Quang*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Văn Thành